

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN HỘI GẮN VỚI PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BỀN VỮNG VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CÓ HIỆU QUẢ

Nguyễn Văn Hưng

Hội Chăn nuôi - Thú y Thừa Thiên - Huế

Để phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ngày nay, phần đầu nâng tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của các cấp ủy đảng về xây dựng nông thôn mới, chủ động phòng chống dịch bệnh, mở rộng chăn nuôi tập trung an toàn sinh học và theo chuỗi giá trị mà Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 3/12/2020 của tỉnh ủy đã đề ra thì vai trò của tổ chức Hội Chăn nuôi- Thú y rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển chăn nuôi bền vững và bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn.

Thừa Thiên-Huế có hơn 200.000 cơ sở là các hộ, trại chăn nuôi gia súc gia cầm, trong đó có 70 doanh nghiệp, có 17 doanh nghiệp chăn nuôi có doanh số hàng năm trên 1 tỷ đồng; thời tiết luôn thay đổi, nắng, nóng, bão, lụt, rét,... dễ làm phát sinh và phát triển dịch bệnh nguy hiểm, nhất là bệnh dịch tả lợn châu phi, LMLM, cúm gia cầm, tai xanh, đốm trắng... Do vậy, việc xây dựng và phát triển Hội thành viên gắn với xây dựng và phát triển Liên hiệp hội là hết sức quan trọng, trong đó củng cố và phát triển hội viên hội vững mạnh, nâng cao về mọi mặt để làm tốt việc phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học, hữu cơ đến tận cơ sở là một trong những mục tiêu đặt ra có tính cấp thiết nhằm hướng đến đảm bảo chăn nuôi có môi trường bền vững, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh có hiệu quả.

Năm 2020 là một năm mà hội Chăn nuôi-Thú y Thừa Thiên - Huế tự hào đạt được những thành tích đáng kể. Tổng đàn trâu hiện có 16.595 con, tổng đàn bò có 29.733 con, ổn định so với cùng kỳ (đàn bò lai chiếm 70% tổng đàn). Tổng đàn lợn có 133.588 con; tăng 9,9% (trong đó đàn lợn nạc chiếm khoảng 95% tổng đàn); đàn lợn nái giữ được khoảng 16.500 con. Tổng đàn gia cầm có (gồm gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút, bồ câu) có 4.437 nghìn con, tăng 8% (trong đó: tổng đàn gà có 3.195 nghìn con; tăng 10,3%. Tổng đàn vịt, ngan, ngỗng có 809 nghìn con; tăng 3,1%). Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước

đạt 27.871 tấn; tăng 8,3%. Sản lượng trứng gia cầm đạt 96.445 nghìn quả, tăng 2%. Hội đã cùng ngành đã xây dựng và triển khai kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; kịp thời xử lý, không để lây lan thành dịch. Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của hội Chăn nuôi-Thú y.

1. Công tác xây dựng phát triển tổ chức hội Chăn nuôi và Thú y tỉnh

Là một năm mà hội Chăn nuôi-Thú y được sự quan tâm LHCHKHKT tỉnh, chúng tôi dựa vào nội dung xây dựng các hội thành viên của LHCHKHKT tỉnh đề ra để xây dựng và phát triển Hội Chăn nuôi-Thú y tỉnh và chi hội Chăn nuôi-Thú y các huyện, thị, thành phố và cơ sở thành một tổ chức hội nghề nghiệp đặc dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; phối hợp với ngành; bám sát nội dung triển khai của ngành thông qua các buổi họp, các báo cáo, đẩy mạnh các hoạt động đến tận cơ sở.

Hội Chăn nuôi-Thú y Thừa Thiên - Huế được thành lập vào ngày 20 tháng 8 năm 2003, từ đó đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của LHCHKHKT tỉnh và các hội TU về Chăn nuôi và Thú y đã trải qua 4 kỳ Đại hội. Hội đã có những năm hoạt động sôi nổi, nhiệt huyết, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của ngành chăn nuôi, thú y tỉnh.

Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí; tổng số hội viên đến nay gồm 297 hội viên tăng dần từ chỗ chỉ 40 hội viên; hội có 9 chi hội Chăn nuôi - Thú y các huyện, thị xã và Thành phố trực thuộc.

Công tác xây dựng, phát triển tổ chức của hội vẫn tiếp tục được củng cố và phát triển, ở các chi hội tiếp tục vận động phát triển thêm hội viên ngày càng nhiều lên.

Xây dựng phát triển tổ chức hội gắn với việc đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào thông qua các buổi sinh hoạt, thông tin đều đặn, các báo cáo từ các cấp.

2. Hoạt động khoa học và công nghệ

Hàng năm, hội Chăn nuôi - Thú y đã triển khai tốt các hoạt động tư vấn, phản biện với số lượng đề tài, dự án khá cao; trung bình mỗi năm trên 20 bài khoa học chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y và có nhiều bài báo đã xuất bản; xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp; công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học của các đề tài cấp Bộ, liên kết các tỉnh, cấp ĐH Huế, cấp trường, liên kết doanh nghiệp; đề tài khoa học về cúm gia cầm, lở mồm long móng trong điều kiện chăn nuôi trại công nghiệp ở các tỉnh miền Trung, chăn nuôi trâu bò vỗ béo... Đặc biệt năm qua, Hội đã tham gia phản biện 4 đề tài khoa học công nghệ và đánh giá tổng kết 1 đề tài cấp bộ, 2 đề tài cấp cơ sở ĐH Huế, 8 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, góp ý vào bản dự thảo kiến nghị chính phủ về các biện pháp đối phó dịch tả lợn châu Phi; tham gia hội đồng đánh giá tổng kết nghiệm thu 3 đề tài cấp cơ sở ĐH Huế, 8 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

Trong 5 năm qua, hội viên đã tham gia và đạt giải hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tính 4 đề tài về chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và xây dựng mô hình giết mổ nhân đạo an toàn sinh học tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, sau đó được nhân rộng ra các huyện trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia viết 2 bài và đăng trên Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y.

- Thực hiện dự án thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu được sự tài trợ của chính phủ Luxembourg tại chi hội huyện Phú Vang: nuôi gà hữu cơ, sản xuất phân bón hữu cơ.

- Hội viên trung tâm khuyến nông tỉnh đã hoàn thành và đã nghiệm thu 1 dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao chất lượng đàn bò lai bằng giống bò mới BBB (Blanc Bleu Belge) tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

3. Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật

Để nâng cao nhận thức người dân trong phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, hội cùng ngành Thú y đã in và cấp phát 70.000 tờ rơi; phối hợp với LHCHKHKT, các cơ quan thông tin đại chúng

thực hiện 15 phóng sự, 20 bản tin về phòng chống dịch cúm gia cầm, chăn nuôi an toàn sinh học.

Hội viên làm công tác khuyến nông đã tập huấn kỹ thuật cho nông dân: 20 lớp kỹ thuật chăn nuôi thú y và thụ tinh nhân tạo trâu bò (580 nông dân tham gia); 6 đợt trình diễn máy cuốn rơm, thu gom rơm để chăn nuôi gia súc và làm nấm; viết và đăng 6 bài báo giới thiệu về kết quả các mô hình sản xuất trên địa bàn tỉnh (đăng trên tạp san và website); in ấn tờ rơi tuyên truyền kỹ thuật cải tạo đàn bò, lợi ích của rơm và hệ lụy đốt rơm trên đồng; xây dựng 3 phóng sự truyền hình về kết quả dự án bò BBB và máy cuốn rơm; xây dựng và chỉ đạo các chương trình dự án: hỗ trợ thụ tinh nhân tạo trâu bò quy mô 3.150 con; mô hình nuôi gà lai lông màu cho vùng khó khăn 1.000 con/20 hộ; thu gom rơm bằng máy cuốn rơm - quy mô 3 máy/3 hộ; cải tạo đàn bò bằng giống bò Senepol- quy mô 50 con; nuôi lợn hữu cơ liên kết với tập đoàn Quế Lâm tại xã Lộc Bồn, Lộc An, quy mô 90 con/2 hộ; nuôi ếch sinh sản: tại xã Lộc Sơn và Giang Hải quy mô 44.000 con/2 hộ.

4. Tham gia triển khai công tác chuyên môn

Hội Chăn nuôi - Thú y cũng như các thành viên đã tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y.

133.000 con lợn hiện có hầu hết được tái nuôi. Doanh nghiệp và trang trại lớn, trang trại vừa tái nuôi khoảng 80.000 con, chiếm khoảng 60% số tái đàn.

Hướng dẫn tổ chức trại chăn nuôi an toàn sinh học để tái đàn, tăng đàn: là những trại có khoảng cách tối thiểu 150 mét với khu dân cư, cách ly, có tường rào bao quanh nhằm kiểm soát được người, phương tiện và động vật ra, vào trại; có quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, mật độ nuôi phù hợp; thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng đảm bảo; phân và chất thải được xử lý (đệm, men).

- Vận động thực hiện chủ trương hỗ trợ tái đàn, tăng đàn lợn kịp thời nhằm tăng nguồn cung cấp sản phẩm để bình ổn giá thịt lợn, cơ bản phục vụ đủ nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, khôi phục việc làm cho người dân. UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 ban hành Kế hoạch tái đàn lợn gắn với tái cơ cấu

chăn nuôi sau dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu đến năm 2025 khôi phục tổng đàn lợn toàn tỉnh đạt trên 207.000 con và phát triển nâng dần tổng đàn; các huyện, thị xã, thành phố Huế đã lập Đề án chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học, trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện trong năm 2021.

- Trong bão lụt, hội và ngành đã kịp thời tổng hợp thiệt hại về chăn nuôi do bão lũ; tham mưu phương án chủ động phòng chống và đề xuất hỗ trợ khắc phục thiệt hại: khoảng 700 con gia súc (trâu, bò, bê, nghé, dê, lợn,...) và 760.000 con gia cầm (một số nơi chưa phân ra gà, vịt, ngan, ngỗng,...) bị chết, bị trôi; hư hỏng khoảng 470 chuồng nuôi, thiết bị, 167 tấn thức ăn chăn nuôi và 17.000 quả trứng.

Đề chủ động phòng chống dịch bệnh, Hội cùng ngành đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Tỷ lệ tiêm phòng toàn tỉnh: 30.025 liều Tụ huyết trùng trâu bò (80% diện tiêm - DT), 158.369 liều tam liên lợn (80% DT), 9.860 liều *E. coli* (57% DT), 978.800 liều cúm gia cầm (75% DT), 908.000 liều dịch tả vịt (82% DT), 375.875 liều Newcastle (78% DT), 15.100 liều Tụ huyết trùng gia cầm (60% DT), 90.200 liều đậu gà (83% DT), 246.150 liều Gumboro (79% DT), 56.502 liều đại chớ (91% DT), 30.650 liều LMLM trâu bò (100% DT), 142.789 liều LMLM lợn.

Triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; tập trung tăng cường thực hiện tại các ổ dịch, hố chôn gia súc; các tổ tiêu độc với các dụng cụ máy bơm, bình bơm, cấp 20.950 lít hóa chất để thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng định kỳ, đợt xuất tại các nơi nguy cơ cao. Đã thực hiện tiêu độc hơn 3 triệu m²; củng cố, kiện toàn 172 tổ tiêu độc với hơn 320 máy bơm, bình bơm các loại để triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường; triển khai tuyên truyền xã hội hóa việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng sâu rộng đến tận người dân nhằm bảo vệ đàn gia súc gia cầm của mình trước nguy cơ dịch bệnh.

Nâng cao chất lượng công tác chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật của các hội viên: đã thực hiện 7.620 lượt điều trị (tăng 4,1%), phẫu

thuật 187 ca (tăng 5,6%) và mổ khám gia cầm 74 ca (tăng 23%); xét nghiệm 400 mẫu bệnh ở tôm; 10 mẫu giám sát bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các lò mổ, 28 mẫu giám sát lưu hành cúm gia cầm (tất cả các mẫu đều âm tính), 30 mẫu giám sát lưu hành bệnh LMLM (có 8 mẫu dương tính, chiếm 27%), 140 mẫu đánh giá kháng thể sau tiêm phòng vacxin LMLM (68,7% đạt ngưỡng bảo hộ đối với type O và 57,5% đạt ngưỡng bảo hộ đối với type A), 11 mẫu vệ sinh thú y và các bệnh trên gia súc, gia cầm để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi.

5. Các hoạt động gắn kết

- Tổ chức buổi gặp mặt thân mật đầu xuân Canh Tý cho 65 bác cán bộ lão thành ngành Chăn nuôi Thú y.

- Tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành thú y Việt Nam 11/7.

- Các chi hội đã tổ chức 9 đợt cho 297 hội viên thăm quan, nghỉ mát sau đợt tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ xuân và sau đợt tiêm phòng đại.

- Tổ chức trên 100 lượt thăm hỏi, tặng quà cho những hội viên và gia đình hội viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn... Điển hình trong đợt lũ miền Trung hồi tháng 10 vừa qua, hội đã kêu gọi sự giúp đỡ từ các công ty thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi tặng 500 suất quà ở huyện Quảng Điền và 15 triệu đồng tiền mặt cho 3 hộ chăn nuôi gia cầm tại huyện Phú Vang nhằm động viên, 110.000 gia cầm 1 ngày tuổi với các vật tư kèm theo gồm 30 tấn thức ăn, 110.000 liều vacxin Newcastle, Gumboro, 30 triệu đồng thuốc thú y chia sẻ giúp bà con vượt qua khó khăn do thiên tai để ổn định lại cuộc sống.

Đạt được kết quả trên, hội Chăn nuôi - Thú y luôn được sự quan tâm giúp đỡ của Hội Chăn nuôi, Hội Thú y, LHCHKHKT tỉnh, đặc biệt là bám sát chủ trương xây dựng phát triển hội gắn với phát triển chăn nuôi bền vững và phòng chống dịch bệnh có hiệu quả; là vấn đề có tính tiên quyết, nhờ vậy các chi hội cơ sở hoạt động có hiệu quả, các hội viên tham gia ngày càng nhiều.

Đầu năm 2021, hội CNTY tỉnh đã và đang phát động phong trào thi đua tới các đơn vị trong ngành Chăn nuôi - Thú y TT-Huế, các chi hội CNTY

trực thuộc, các hội viên hội CNTY tích cực thi đua lập thành tích cao nhất trên mọi lĩnh vực nhằm thực hiện tốt NQ 01-NQ/TU ngày 3/12/2020 của Tỉnh ủy về chủ động phòng chống dịch bệnh, mở rộng chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học và theo chuỗi giá trị. Cụ thể:

* Tiếp tục củng cố lực lượng là thành viên hội Chăn nuôi - Thú y

Bản thân mỗi hội viên hội CNTY luôn luôn học tập nâng cao trình độ về mọi mặt: chăn nuôi, dịch tễ, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, chẩn đoán xét nghiệm... Tiếp tục học từ trường, lớp, học từ thực tiễn để đủ sức phục vụ ngành, phục vụ nhân dân có chăn nuôi trên địa bàn.

* Không ngừng tăng cường năng lực, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; nâng cao năng lực và trình độ trung cấp cho thú y các phường, xã; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc làm việc.

* Hưởng ứng tích cực thực hiện tái đàn theo hướng chăn nuôi, tập trung, an toàn sinh học, hữu cơ: ổn định và phát triển cải thiện tầm vóc chất lượng đàn trâu, bò. Đẩy mạnh chương trình nạc hoá đàn lợn, khuyến khích và tạo điều kiện chăn nuôi lợn theo hướng trang trại ATSH. Khuyến khích các đơn vị làm giống trên địa bàn như doanh nghiệp Hồng Vân, các trại lợn giống và xã hội hóa để người dân có thể tự sản xuất giống; chuyển dần việc chăn nuôi gia cầm từ hình thức phân tán sang chăn nuôi tập trung ATSH. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới trong chế biến, dự trữ thức ăn như ủ chua, ủ men... để tận dụng các nguồn phụ phẩm trong nông nghiệp.

* Chủ động phòng chống dịch bệnh có hiệu quả; giám sát dịch bệnh chặt chẽ, phát hiện, thông tin và xử lý nhanh không để lây lan thành dịch. Thường xuyên giám sát việc lưu hành mầm bệnh qua công tác xét nghiệm, xác định nguy cơ, tổng hợp, phân tích, dự tính dự báo dịch để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

* Không ngừng tăng cường năng lực, chất lượng hoạt động của chẩn đoán xét nghiệm, điều

tri, tiêu độc và dịch vụ Thú y. Mở rộng hoạt động các dịch vụ để phục vụ người dân tốt hơn trong chăn nuôi trang trại ATSH, VSTY đối với thực phẩm và phòng chống dịch bệnh có hiệu quả.

* Tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt số lượng, chất lượng. Tổ chức tiêm phòng bổ sung thường xuyên cho gia súc, gia cầm mới sinh, mới nhập đàn. Đưa các loại vacxin mới vào ứng dụng trong công tác phòng chống dịch.

* Xã hội hóa công tác tiêu độc, tổ chức các tổ tiêu độc để vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường những nơi nguy cơ cao.

* Tiếp tục chăm lo xây dựng hội CNTY tỉnh ngày càng vững mạnh, tích cực tham gia công tác tư vấn, phân biện và giám định xã hội. Thực hiện tốt công tác phát triển hội viên tại các chi hội.

* Toàn thể hội viên tích cực tham gia công tác của ngành về chăn nuôi và thú y, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản có hiệu quả.

* Chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho các hội viên, xây dựng tình đoàn kết thống nhất cao giữa các hội viên trong các chi hội và trong tỉnh hội. Tích cực tham gia công tác hội như: tư vấn phân biện các đề tài, tham gia đề tài, kỷ niệm ngành, tổ chức nghỉ mát, gặp mặt đầu năm, thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ, ...

Tóm lại: Quá trình nỗ lực phấn đấu, hội Chăn nuôi - Thú y Thừa Thiên-Huế đã đạt được những kết quả hết sức tích cực; thời gian tới, năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2025 Đại hội Đảng bộ các cấp, hội tiếp tục tranh thủ sự quan tâm của các hội cấp trên, đặc biệt là việc xây dựng phát triển hội gắn với phát triển chăn nuôi bền vững và phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển chăn nuôi, tái đàn an toàn sinh học, hữu cơ, phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, góp phần xây dựng và phát triển Thừa Thiên-Huế thắng lợi mà Bộ Chính trị đã ban hành tại Nghị quyết số 54-NQ/ TW ngày 10/12/2019 về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ./